



Australian Government  
Australian Taxation Office

# Những điều quý vị cần cảnh giác khi khai thuế vào mùa khai thuế này



Vào mùa khai thuế này, hãy cẩn thận với một số người tự nhận, không đúng sự thật, là người đại diện khai thuế và hứa hẹn lấy lại được nhiều tiền thuế bằng cách khai gian.



## Phải bảo đảm người đại diện khai thuế cho quý vị có đăng ký

Nếu nhờ người đại diện khai thuế, quý vị phải chắc chắn là họ có đăng ký với Tax Practitioners Board.

Hãy vào trang mạng [tpb.gov.au](http://tpb.gov.au) để kiểm tra.

Chỉ có những người đại diện khai thuế có đăng ký mới được tính lệ phí cho việc chuẩn bị giấy tờ và nộp hồ sơ khai thuế của quý vị.



## Đừng chia sẻ thông tin quý vị dùng để đăng nhập vào myGov

Đại diện khai thuế không cần đến thông tin đăng nhập vào myGov của quý vị để nộp hồ sơ khai thuế.

Lúc nào quý vị cũng nên giữ thông tin đăng nhập vào myGov cho riêng mình và không nên chia sẻ với người khác.

Nên nhớ rằng, cho dù có nhờ người đại diện khai thuế thì quý vị vẫn là người chịu trách nhiệm bảo đảm những thông tin trong hồ sơ khai thuế của mình là chính xác.



## Nếu quý vị nghĩ là mình bị tác động

Nếu quý vị nghĩ là mình bị tác động, hãy gọi ATO qua số **13 28 61** để nói chuyện về tình huống của mình.

Nếu có lo ngại gì về cách làm việc của người đại diện khai thuế, quý vị cũng có thể báo cáo cho Tax Practitioners Board.

Hãy vào trang mạng [tpb.gov.au](http://tpb.gov.au) **make-complaint** để khiếu nại.



## Những mẹo trong mùa khai thuế

Bảo đảm quý vị lưu giữ hóa đơn của bất cứ việc chi tiêu nào.

Để khai giảm thuế liên quan đến việc làm:

- quý vị phải tự bỏ tiền ra và số tiền đó chưa được bồi hoàn
- phải trực tiếp liên quan đến việc kiếm thu nhập của quý vị
- quý vị phải có hóa đơn lưu giữ để chứng minh.

## Quý vị cần giúp đỡ để nộp hồ sơ khai thuế?

Nếu cần giúp đỡ để nộp hồ sơ khai thuế, quý vị có thể hội đủ điều kiện cho chương trình Tax Help miễn phí của ATO. Tại một số nơi, Tax Help sẵn có bằng nhiều ngôn ngữ không phải là tiếng Anh. Hãy vào trang mạng [ato.gov.au/taxhelp](http://ato.gov.au/taxhelp) để biết thêm thông tin.

Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính, quý vị có thể gọi cho Translating and Interpreting Service (TI) của ATO qua số **13 14 50** để nhờ giúp đỡ.

Thông tin về thuế bằng những ngôn ngữ không phải tiếng Anh cũng có sẵn tại [ato.gov.au/otherlanguages](http://ato.gov.au/otherlanguages)

myTax